

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ HOÀNG HỢP:

CHUYÊN MỤC CHUYÊN ĐỔI SỐ:

NỘI DUNG: Nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin

(Phát thanh ngày 20/4/2023 đến ngày 22/4/2023)

I. Nhạc hiệu.

II. Lời chào:

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin về Chuyên đổi số của đài truyền thanh xã Hoàng Hợp.

Đề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại, các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh... trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở kết nối, đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển, tìm kiếm các cơ hội thương mại trong và ngoài nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Ngày 16/01/2022 UBND Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 17 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và CDS trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn Tỉnh.

Vì vậy UBND xã Hoàng Hợp luôn luôn khuyến khích và sẽ cùng đồng hành với các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... trên địa bàn xã trong việc tận dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông, internet và mạng xã hội để đa dạng hóa các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu, cung cấp thông tin về hàng hóa, năng lực của đơn vị mình; lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường vào các chương trình, kích cầu tiêu dùng, sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm; triển khai các hoạt động phân phối hàng hóa thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững nhằm mục tiêu dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, các-bon thấp, hài hòa, thân thiện môi trường; tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, tiếp cận các thông tin, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đổi mới công nghệ và áp dụng

công nghệ cao, hệ kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý điện tử trên máy tính, điện thoại di động, sử dụng ứng dụng, tiện ích mới để truy xuất nguồn hàng, QR code, Data, RFID tại các kênh phân phối như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của chuyên mục chuyển đổi số xã Hoàng Hợp ! Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin lần sau!

(Nhạc hiệu)

**PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Công**

